

BẢN TIN

# Nội Chính

HÀ TỈNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TĨNH



*Chào mừng*

**KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 02/9**

**(02/9/1945 - 02/9/2024)**

**SỐ 39**  
**NĂM 2024**



BẢN TIN

**Nội Chính**

HÀ TỈNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TỈNH

Số 06 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.369.1979

Fax: 0239.389.2695

Email: Bantinhoichinhht@gmail.com

**Chịu trách nhiệm xuất bản**

**Trưởng Ban Biên tập**

**NGUYỄN ĐÌNH HẢI**

UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

**Phó Trưởng ban Biên tập**

**HOÀNG VĂN QUẢNG**

**Ban Biên tập**

**VÕ THỊ THẢO**

**TRẦN TRUNG HÀ**

**NGUYỄN XUÂN TÀI**

**PHAN THỊ HẰNG**

**NGUYỄN HỒNG NGỌC**

**Thư ký BBT và trình bày**

**VÕ THỊ THẢO**

**Bìa 1:** Tranh cổ động chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945

Ảnh. ST

In 2.000 cuốn, khổ 19x26,5cm tại Công ty cổ phần In Hà Tĩnh. Giấy phép xuất bản số 05/GPBT-STTTT, do Sở TTTT cấp ngày 22/01/2024. In xong và nộp lưu chiểu tháng 9/2024.

# Mục lục

## BAN BIÊN TẬP

Đấu tranh phòng chống tham nhũng căn dựa vào dân 1

## NGUYỄN THANH ĐIỆN

Một số kinh nghiệm rút ra qua diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hương Khê năm 2024 4

## PHẠM THANH PHƯƠNG

Công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình hiện nay 7

## NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

Bình đẳng giới - Một số vấn đề cần quan tâm 11

## HÀ THỊ VIỆT ÁNH

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 13

## ĐẶNG VĂN ĐỨC

Thành phố Hà Tĩnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 16

## NGUYỄN DUY LINH

Lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh luôn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới 19

## ĐÌNH ĐÔNG

Hà Tĩnh: Nhìn lại hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị 23

## NGUYỄN TÂM CHƯƠNG

Hà Tĩnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong những tháng đầu năm 26

## TRẦN THỊ TRÀ GIANG

Xây dựng hệ thống chính trị phường Bắc Hà vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 28

## PHAN HẰNG

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 31

## NGUYỄN NGỌC PHÚ

Trời thu xanh ngắt sáng Tuyên ngôn 34



# ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CẦN DỰA VÀO DÂN

BAN BIÊN TẬP



*Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh*

**C**hủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ”; “Mọi quyền lợi và lực lượng đều ở nơi dân”; “Đảng, Nhà nước, đoàn thể đều từ dân, do dân cử ra, do dân tổ chức...”; Bất cứ công việc gì của cách mạng “khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Khi Đảng trở thành Đảng

cầm quyền, để xây dựng Đảng, Nhà nước, đoàn thể trong sạch, vững mạnh thì Hồ Chí Minh rất chú trọng các biện pháp phòng, chống các thói hư tật xấu, trong đó có tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Người cho rằng tham ô, tham nhũng là hại nước, hại dân, là “giặc nội xâm”, đó là kẻ địch bên trong của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cũng như đánh giặc ngoại xâm, đánh giặc này muốn thắng thì

cũng phải dựa vào dân. Cũng như mọi việc của cách mạng việc chống tham ô, lãng phí quan liêu muốn thắng lợi thì “ắt phải dựa vào quần chúng, có thế thì mới thành công”.

Hiện nay đấu tranh phòng chống tham nhũng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế thì những lời dạy của Hồ Chí Minh vẫn còn



rất giá trị. Luôn ghi nhớ lời của Người: “Làm cho quần chúng khinh ghét tham ô, lãng phí, quan liêu; biên hàng trăm, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp”. Bởi vậy cần nhận thức rõ và có phương thức phù hợp để phát huy được vai trò của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Để làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước, phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế, cần phải:

1. Nhận diện rõ bộ mặt của “giặc nội xâm” để mọi người dân ai cũng căm ghét tham nhũng, tiêu cực. Thấy được việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực chất là cuộc đấu tranh ngăn chặn, xóa bỏ sự xâm phạm, gây tổn hại đến lợi ích của cộng đồng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, làm giảm niềm tin của dân đối với Đảng với Nhà nước và chế độ.

2. Tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia vào việc xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật và tham gia kiểm soát, giám sát việc tổ chức thực hiện thể chế; chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhân dân có quyền, có sức mạnh, có trách nhiệm kiểm soát, giám sát quyền lực Nhà nước và hành vi hoạt động của những “công bộc” được dân ủy thác quyền lực. Cơ quan cầm quyền, đặc

biệt là cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp có trách nhiệm tiếp thu, báo cáo, giải trình, thông tin đến người dân và cử tri những kết quả, định hướng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Với tư cách là cá nhân hay qua tổ chức đại diện, người dân phải biết, phải được chủ động và tự giác, tích cực, hăng hái tham gia vào cuộc đấu tranh này. Bởi người dân là đối tượng chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp những hành vi tham nhũng, tiêu cực; đồng thời cũng là “đối tượng” cần nhận biết được những biểu hiện, hành vi của cán bộ, công chức trong khi thực thi chức trách, nhiệm vụ. Nhân dân biết rõ ai vì dân, vì nước thực sự; ai lừa đảo, huênh hoang, biến chất; ai có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực... để kịp thời và mạnh dạn cung cấp thông tin, tố cáo, tố giác, bày mưu, hiến kế, để báo chí phản ánh, thông tin và các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét, xử lý.

Nguồn thông tin từ phản ánh, tố giác, kiến nghị của dân; của báo chí, dư luận xã hội là kênh quan trọng để các cơ quan, chức năng vào cuộc kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xử lý, đối với nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tính từ nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 100 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Riêng năm 2023 đã kỷ luật 606 tổ chức

đảng, 24.162 đảng viên trong đó có 459 đảng viên do tham nhũng. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 4.523 vụ, 9.373 bị can về tội tham nhũng kinh tế, chức vụ; trong đó án tham nhũng khởi tố mới 899 vụ với 2.446 bị cáo (Nguồn <https://vietnamnet.vn>, ngày 01/02/2024).

Thực tế kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sự tham gia chủ động tích cực, hiệu quả của đông đảo quần chúng Nhân dân vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy vậy, thực tiễn vẫn còn một số bất cập và hạn chế: Một bộ phận người dân và doanh nghiệp vì lợi ích của mình đã vô tình hay cố ý mà “ủng hộ” hoặc “tiếp tay” cho hành vi tham nhũng; một số người đã đọc, xem nghe các kênh thông tin xuyên tạc vô tình hoặc cố ý phát tán thông tin xấu độc, sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Còn thiếu cơ chế, quy định cụ thể, hữu hiệu để người dân giám sát, đánh giá, phản ánh những sai phạm của cán bộ lãnh đạo quản lý. Mặc dầu đã xử lý trừng trị nghiêm minh không có vùng cấm nhưng tham nhũng, tiêu cực vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực ở các cấp, các ngành. Tình trạng tham ô, cửa



quyền, chạy chức quyền, bảo kê, sân sau, tham nhũng vặt... vẫn còn diễn biến phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, bào mòn niềm tin của Nhân dân, tiềm ẩn những hiểm họa khôn lường.

Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn liền với việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, với chế độ là cuộc đấu tranh lâu dài, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng và phải dựa vào quần chúng Nhân dân. Để Nhân dân tham gia một cách thực chất và có hiệu quả và cuộc đấu tranh này cần quan tâm một số vấn đề:

1. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cảnh giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến mọi người dân để qua đó dân hiểu rõ hành vi, tác hại của tệ tham nhũng, quan liêu, tiêu cực; hiểu rõ tính chất phức tạp, khó khăn, lâu dài của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực tế cho thấy càng đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực với những kết quả cụ thể thì càng

được dân đồng tình, tin tưởng. Khi đã được dân đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia thì sẽ tạo thêm sức mạnh và niềm tin không chỉ vào cuộc đấu tranh này mà từ đây sẽ làm phần chân, sẽ củng cố thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết, chung tay thực hiện thành công mọi nhiệm vụ.

2. Cần hoàn thiện cơ chế, thể chế pháp lý để Nhân dân tham gia sâu rộng, thực chất và có hiệu quả vào công tác phòng chống, tham nhũng, tiêu cực. Cơ chế quy định và công khai chức vụ, thông tin về tài sản, thu thập của cán bộ để dân biết và giám sát, phản biện khi thấy bất minh. Cơ chế về việc gửi, nhận, phản hồi ý kiến giữa người dân và các cơ quan, các cấp có thẩm quyền qua nền tảng công nghệ... Việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, truyền thống văn hóa của dân tộc, kết quả thực tiễn kết hợp với tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài.

3. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, khuyến khích người cung cấp thông tin, tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Phổ biến sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi

hành Luật Phòng, chống tham nhũng... Cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin, đơn vị công tác, địa chỉ, việc làm của người tố cáo tham nhũng, tiêu cực để tạo điều kiện cho người tố cáo khỏi bị trả thù, trả dập. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi bao che tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hành vi trả thù, trả dập người khiếu nại, tố giác. Tuyên truyền nhân rộng những tấm gương dũng cảm, những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả rất quan trọng là nhờ ở quyết tâm và sự chỉ đạo đồng bộ với những chủ trương và biện pháp phù hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đó có vai trò quan trọng của quần chúng Nhân dân. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến đấu hết sức khó khăn, phức tạp, lâu dài, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân nhất định tham nhũng, tiêu cực sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi. Lòng tin của Nhân dân, sự đồng hành ủng hộ của Nhân dân vừa là động lực, nguồn lực và là tiêu chuẩn, thước đo đánh giá mức độ thành công của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng” □



# MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÚT RA QUA DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ HUYỆN HƯƠNG KHÊ NĂM 2024

NGUYỄN THANH ĐIỀN

TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện



Huyện Hương Khê khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024

Hương Khê là huyện miền núi có địa hình chia cắt phức tạp bởi hệ thống sông suối, đồi núi, có tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 15A, đường sắt Bắc - Nam chạy dọc địa hình huyện; trên 51 km đường biên giới (04 xã biên giới) có 21 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích 126.292 ha, dân số trên 126 ngàn người, có 04 bản dân tộc thiểu số với 274 hộ, 956 nhân khẩu; đồng bào theo đạo chiếm gần 30% dân số toàn huyện. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp, hướng dẫn của các sở,

ban, ngành cấp tỉnh; sự tập trung của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cùng với nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, trong những năm qua công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và đạt nhiều thành quả tốt đẹp; kinh tế - xã hội từng bước phát triển mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuy vậy, tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, xung

đột và can thiệp vũ trang, âm mưu lật đổ, khủng bố đang diễn ra ở nhiều quốc gia. Trong nước, các thế lực thù địch dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo đang ráo riết thực hiện âm mưu “điễn biến hòa bình”, “bạo loạn, lật đổ”, thúc đẩy “tự chuyển hóa” từ bên trong. Tình hình tranh chấp chủ quyền biên giới, biển đảo vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các vấn đề về môi trường, mâu thuẫn, tranh chấp đất đai kéo dài, phát sinh... tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định tình hình. Do đó, việc giữ vững



ôn định về quốc phòng - an ninh, đảm bảo kinh tế - xã hội phát triển ổn định và bền vững luôn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện là loại hình huấn luyện quân sự, quốc phòng có tính đặc thù và tính tổng hợp đặc biệt cao; là hoạt động quốc phòng địa phương thường niên điển hình tập trung nhất trong thời bình; là bước kiểm nghiệm thực tiễn kết quả quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong tổ chức xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX và khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh về xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; những năm qua, huyện Hương Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm này. Kết quả cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo tỉnh về diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thành công của cuộc diễn tập là sự nỗ lực, phấn đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp,

các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn dân trên địa bàn, có thể tổng kết một số kinh nghiệm đối với nội dung diễn tập khu vực phòng thủ huyện, đó là:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Ngay từ khi có kế hoạch của cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc; chỉ đạo phối hợp các cơ quan, ban, ngành tổ chức khảo sát, xây dựng ý định diễn tập. Trên cơ sở ý định diễn tập đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phê chuẩn, UBND huyện ban hành các kế hoạch về tổ chức, điều hành diễn tập, quyết định huy động lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ... Đồng thời, tổ chức các hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng đảm bảo chặt chẽ, tạo sự thông nhất về nhận thức, trách nhiệm, xây dựng quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

2. Làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn: chỉ đạo Ban Chỉ đạo diễn tập tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ trong các khung diễn tập, nhất là đối với các đồng chí lần đầu tham gia nhiệm vụ này. Trong quá trình thực hiện, với phương châm “Hướng dẫn nhưng không làm thay” tức là cơ quan quân sự chỉ đóng vai trò trung tâm phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn và thẩm định về thể thức văn bản, công tác tham mưu tác chiến; các cơ quan khối Đảng, chính

quyền, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang đã xây dựng đầy đủ các loại văn kiện, đúng quy cách. Cách làm này đã giúp đội ngũ cán bộ các ban, ngành nắm chắc nội dung công việc của ngành mình, cấp mình, đảm bảo sát thực tế, góp phần giải quyết những yêu cầu cụ thể ở từng ngành, từng lĩnh vực.

3. Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ diễn tập phòng thủ cấp huyện: Chủ động xây dựng các công trình phục vụ diễn tập, đảm bảo sát thực tế chiến đấu, phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết của địa bàn. Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết cực đoan, địa hình núi cao, nền đất yếu, xa khu dân cư, công tác bảo đảm gặp nhiều khó khăn... nhưng đã huy động nhiều máy móc, trang thiết bị cùng hàng nghìn ngày công xây dựng khu vực căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, hệ thống công sự trận địa, hầm hào, thiết bị mục tiêu, đường cơ động... Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị còn chuẩn bị tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ - cứu nạn trước, trong và sau diễn tập.

4. Chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng: Các đơn vị Quân sự, Biên phòng, Công an đã thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh



đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ như: Công an huyện đã phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt thực binh xử lý tình huống A2 giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh trật tự; Biên phòng phối hợp tham gia một hướng trong thực binh bắn chiến đấu. Trong diễn tập, đã vận dụng tốt các tư thế, động tác kỹ thuật, chiến thuật trên chiến trường, sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế và phát huy tốt cách đánh truyền thống của lực lượng vũ trang.

5. Bám sát khung kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ diễn tập theo giai đoạn theo hướng sâu sát, cụ thể: Trong thực hành diễn tập, tập trung vào 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; làm công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ. Trong từng giai đoạn diễn tập, các hội nghị Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự, UBND huyện và hội nghị các ban, ngành, đoàn thể được tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, quy trình, phát huy dân chủ trong thảo luận, giải quyết tốt các tình huống đặt ra.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã nêu trên, công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhận

thức của một số ít cán bộ về vị trí, ý nghĩa diễn tập chưa sâu; việc soạn thảo một số văn kiện chỉ đạo chuyên ngành chưa sát với thực tế và đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của phòng, ban, ngành, địa phương.

Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ diễn tập xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ và diễn tập khu vực phòng thủ huyện cần thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp sau:

*Thứ nhất*, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ đến các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Thông qua giáo dục, tuyên truyền làm cho các thành phần thấy được sự cần thiết của diễn tập khu vực phòng thủ cũng như thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ này..., tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

*Thứ hai*, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; Quân sự, Công an, Biên phòng chủ động tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ diễn tập; phối hợp thống nhất với các phòng, ban, ngành trong soạn thảo hệ thống văn kiện, tạo sự

thống nhất, chính quy trong tổ chức thực hiện.

*Thứ ba*, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Theo đó, cơ quan quân sự cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chu đáo các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là trong khung tập, sau mỗi đợt tập huấn, bồi dưỡng số cán bộ được tham gia phải đảm nhiệm tốt cương vị của mình trong các giai đoạn diễn tập.

*Thứ tư*, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đây là nội dung công tác đòi hỏi phải phối hợp nhiều thành phần, lực lượng tham gia, thời gian chuẩn bị khẩn trương. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế, quán triệt và giao nhiệm vụ, huấn luyện bổ sung, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể tham gia diễn tập; xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, tiến độ thời gian để hoàn thành các công việc chuẩn bị. Đồng thời, vận động mọi lực lượng và nhân dân trên địa bàn đoàn kết, tham gia tích cực vào công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập □





# CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA CỦA CÔNG AN TỈNH HÀ TĨNH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Đại tá PHAM THANH PHƯƠNG   
Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh



Công an Hà Tĩnh bắt giữ Vụ Mua Vừ vận chuyển trái phép 209kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực đời sống xã hội trong tình hình hiện nay, hoạt động các loại tội phạm không còn bị giới hạn trong một phạm vi địa lý nhất định, tính lưu động, liên tỉnh, xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, tác động

lớn đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tội phạm xuyên quốc gia là tội phạm có một trong bốn yếu tố: (1) Được thực hiện ở nhiều quốc gia; (2) Được thực hiện ở một quốc gia nhưng phần chủ yếu của việc chuẩn bị, lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều khiển diễn ra ở một quốc gia khác; (3) Được thực hiện ở một quốc gia nhưng liên quan đến một nhóm tội phạm

có tổ chức tham gia các hoạt động tội phạm ở nhiều quốc gia; (4) Được thực hiện ở một quốc gia nhưng có ảnh hưởng lớn ở một quốc gia khác.

Đối với địa bàn Hà Tĩnh, tình hình tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến địa bàn nổi lên là: (1) Các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet do các đối tượng người Trung Quốc



Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 155 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào)

cầm đầu, sử dụng địa bàn nước ngoài (Lào, Campuchia, Philippines, Myanmar...), thuê các đối tượng người Việt Nam, sử dụng công nghệ cao, không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước, hay hình thành các đường dây đánh bạc trên mạng thu hút nhiều đối tượng trong nước tham gia; (2) Tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp, có sự câu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước để

mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực Tam Giác Vàng qua biên giới Việt - Lào để tiêu thụ trong nước hoặc qua nước thứ ba; (3) Các đối tượng mua bán người với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” dụ dỗ công dân đi lao động tại nước ngoài sau đó bán cho các đường dây tội phạm để cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục, hoặc mua bán bộ phận cơ thể...; (4) Các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, trốn đi nước ngoài

có hoạt động phức tạp, có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, lợi dụng các hình thức xuất nhập cảnh công khai, thông qua đường tiểu ngạch để đưa người trốn đi nước ngoài, xuất, nhập cảnh, di cư trái phép.

Trước diễn biến trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm xuyên quốc gia nói riêng, thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo nắm tình



hình từ sớm, từ xa, từ khu vực ngoại biên và trên không gian mạng; Thường xuyên thực hiện công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, duy trì Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) với Lào, thường xuyên phối hợp với các tỉnh giáp biên tổ chức các cuộc họp, hội nghị giao ban, trao đổi thông tin, ký kết và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các bản ghi nhớ giữa các bên liên quan để đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm ANTT hai bên biên giới; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia với tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng, truy vết tận gốc, triệt phá toàn bộ đường dây tội phạm, kể cả ở khu vực ngoại biên. Với sự nỗ lực không ngừng, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phá thành công nhiều vụ án lớn, được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh đã khám phá, bắt giữ 02 vụ, 155 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ, 04 đối tượng mua bán người; 04 vụ, 18

đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, xuất/nhập cảnh trái phép; 07 vụ, 07 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có tính chất xuyên quốc gia. Điển hình:

(1) Ngày 02/8/2024, tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Keo, Lào), Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Công an nước Bạn Lào phá chuyên án, bắt giữ 155 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Đây là đường dây hoạt động hết sức chuyên nghiệp với số lượng đối tượng bị bắt giữ lớn nhất từ trước tới nay, do đối tượng người nước ngoài quản lý, dưới bình phong là doanh nghiệp, đặt trụ sở tại Lào để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam trên không gian mạng; ước tính từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã thực hiện hàng chục nghìn vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều bị hại trong cả nước.

(2) Ngày 22/5/2024, tại tỉnh Bò Keo, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam, Công an nước Bạn Lào phá chuyên án, triệt phá

đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Lào, bắt 04 đối tượng, giải cứu 36 công dân người Việt Nam. Các đối tượng hoạt động dưới thủ đoạn tuyển người lao động làm “việc nhẹ, lương cao” sau đó bán cho các đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo quốc tế trên không gian mạng do người Trung Quốc cầm đầu ở khu vực Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, rồi khống chế, cưỡng bức lao động, ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

(3) Ngày 21/7/2024, tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào), Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam, Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt giữ thành công đối tượng Vũ Mua Vi, trú tại huyện Khăm Cọt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào); thu giữ hơn 209kg ma túy các loại khi đối tượng đang vận chuyển từ khu vực Tam giác vàng về tập kết tại huyện Khăm Cọt giáp với huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để giao cho đối tượng khác tiếp tục vận chuyển vào Việt Nam.

Tuy vậy, công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn, như: (1) Công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền, cảnh báo người dân chưa được triển



khai một cách đồng bộ, hiệu quả chưa cao, nhất là ở cấp cơ sở, một số bộ phận người dân vẫn thiếu nhận thức, ý thức cảnh giác, trở thành nạn nhân của các loại tội phạm xuyên quốc gia hoặc bị dụ dỗ tham gia vào các đường dây tội phạm; (2) Phương thức phạm tội của các đối tượng hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, tính ẩn danh cao, sử dụng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng, nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao, do đó gặp khó khăn trong quá trình truy vết, làm rõ đối tượng. (3) Các đối tượng hoạt động phạm tội (có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam) thường hoạt động tại nước ngoài hoặc có quá trình di chuyển, qua lại nước ngoài phức tạp. Bên cạnh đó, trong các vụ án ma túy, đa số các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đều ở nước ngoài điều hành, ít trực tiếp vận chuyển chất ma túy mà thuê các đối tượng khác để thực hiện hành vi, do đó, để bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây gặp nhiều khó khăn. Công tác hợp tác quốc tế, nhất là công tác tương trợ tư pháp còn gặp vướng mắc, cơ quan chức năng của nhiều quốc gia còn thiếu sự hỗ trợ với Việt Nam. Thủ tục về ủy thác tư pháp xác minh lý lịch tư pháp đối

với người nước ngoài còn phức tạp, thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng trong nước cũng như thời gian xác minh của các nước còn chậm, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ điều tra vụ án. (5) Trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm trên không gian mạng chưa đáp ứng được yêu cầu; kinh phí phục vụ công tác còn hạn hẹp, trong khi việc đấu tranh với các đường dây tội phạm này hết sức tốn kém; quá trình đấu tranh gặp khó khăn về ngôn ngữ.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, thời gian tới Công an tỉnh xác định tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm sau:

*Một là*, tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho mọi tầng lớp Nhân dân trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người, đưa người trốn đi nước ngoài, xuất, nhập cảnh trái phép... Tăng cường vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm.

*Hai là*, tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các đối tượng liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia tác động đến địa bàn. Kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý cư trú chặt chẽ, kịp thời.

*Ba là*, tăng cường phối hợp liên ngành Công an - Biên phòng - Hải quan - Cảnh sát biển trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến tuyến biên giới, tuyến biển, cửa khẩu.

*Bốn là*, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài; thường xuyên trao đổi thông tin, giao ban, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các Hiệp định, thỏa thuận các điều ước mà Việt Nam đã ký kết.

*Năm là*, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới □



# BÌNH ĐẲNG GIỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ   
Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh



Hội thảo “Nhận diện, đánh giá về vai trò giới trong xây dựng gia đình hiện nay tại Hà Tĩnh”

**T**rong những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ, nghiêm túc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội phụ nữ nên công tác bình đẳng giới trên địa bàn Hà Tĩnh đã có nhiều thay đổi tích cực, đáng ghi nhận. Cùng với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, vai trò và địa vị của người phụ nữ ngày càng được nâng cao và có nhiều phụ nữ

tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị. Đặc biệt vấn đề bình đẳng giới ngày càng được xã hội quan tâm nhiều hơn. Nhiều cơ chế, chính sách về lao động, việc làm, đào tạo nghề, bình đẳng giới có liên quan đến phụ nữ đã được ban hành, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội của tỉnh nhà.

Phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng tham gia sâu rộng và khẳng định được vai trò, vị thế trong các lĩnh vực đời

sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu bình đẳng giới. Đội ngũ cán bộ nữ Hà Tĩnh ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, được trẻ hóa vào đào tạo trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị, địa phương.

Tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm chiếm 48,6%; tỷ lệ phụ nữ đứng chủ trong các doanh nghiệp đạt 15,6% và trong các mô hình kinh tế tập thể đạt trên 21%.



Vai trò, trách nhiệm của nam giới trong việc chia sẻ, gánh vác công việc gia đình được tăng cường. Chị em phụ nữ cơ bản được tiếp cận với các dịch vụ y tế; chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai và công tác kế hoạch hóa gia đình có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ trẻ em gái trong độ tuổi đến trường đạt kết quả cao so với cả nước...

Tuy nhiên, vấn đề bình đẳng giới trên thực tế vẫn còn nhiều bất cập: (1) Sự giải phóng phụ nữ chưa đi sâu được vào đời sống gia đình. Trong các gia đình ít nhiều vẫn còn tồn tại các hiện tượng bất bình đẳng giới như: chưa ghi nhận đúng vai trò của nữ giới, sự phân công lao động trong gia đình chưa hợp lý, còn có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ, bạo hành phụ nữ, xâm hại trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại; (2) Việc ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy bình đẳng giới chưa thực sự hoàn thiện, chưa phát huy hết hiệu quả; còn thiếu các chế tài xử lý các vi phạm và các quy định về vai trò, trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chỉ tiêu bình đẳng giới; (3) Sự biến đổi chức năng của gia đình, sự gia tăng các loại tội phạm

mới, tội phạm công nghệ cao, các thông tin đa chiều đe dọa đến sự an toàn của phụ nữ và trẻ em; định kiến giới vẫn còn tồn tại ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, trong gia đình và xã hội. (4) Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành tuy có tăng, nhưng trên thực tế vẫn còn khoảng cách khá lớn giữa thực tiễn với các quy định của Nhà nước; một số cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành chưa nhận thức đầy đủ, chưa tạo điều kiện cho cán bộ nữ và phong trào phụ nữ phát triển; (5) Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp chưa thường xuyên, hiệu quả, công tác phối hợp chưa nhịp nhàng, chưa có cán bộ đầu mối chuyên trách tham mưu, triển khai hoạt động, các thành viên của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm; (6) Một số cấp Hội Liên hiệp phụ nữ chưa làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cho cấp ủy lãnh đạo công tác vận động phụ nữ sát với từng thời kỳ và điều kiện cụ thể; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có lúc chưa đáp ứng yêu cầu. Một bộ phận phụ nữ vẫn còn biểu hiện an phận, tự ti, việc sắp xếp, cân bằng giữa công việc và trách nhiệm gia đình còn khó khăn.

Thời gian tới, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng

mạnh mẽ; thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu trong nỗ lực của các quốc gia và cộng đồng quốc tế, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh nhà có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục tăng cường các hoạt động thúc đẩy bình đẳng với các giải pháp cụ thể:

*Thứ nhất*, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ Hà Tĩnh; triển khai sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Trước hết là chuẩn bị nguồn nhân sự nữ đủ phẩm chất, năng lực tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới

*(Tiếp theo trang 15)*



## ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM XUYỀN CHỦ ĐỘNG KIỂM TRA TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

HÀ THỊ VIỆT ANH

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

**K**iểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, Quy định số 22, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương, nêu rõ: “Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe, giáo dục”. Việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhằm kết luận đúng sai, xác định rõ vi phạm (nếu có) để xem xét, xử lý kịp thời, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra thấy rõ ưu điểm để phát



Đồng chí Hà Việt Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2024, của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên

huy, khuyết điểm vi phạm để có biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Từ việc nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra

các cấp quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát nói chung và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm và tiến hành tổ chức hiện nghiêm túc, khoa học, có chất lượng, nên đã tạo được nhiều chuyên biến, tiến bộ tích cực,



ngày càng đi vào nề nếp, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể, từ đầu 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 cuộc, đối với 03 tổ chức đảng và 13 đảng viên (trong đó đã kết luận và thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng bằng hình thức Khiển trách, Cảnh cáo 02 đảng viên, Cảnh cáo 05 đảng viên, Khiển trách 04 đảng viên). Cấp cơ sở đã tổ chức kiểm tra được 36 cuộc đối với 02 tổ chức đảng 24 đảng viên (trong đó đã thi hành kỷ luật 03 đảng viên bị Cảnh cáo, 17 đảng viên bị Khiển trách). Đặc biệt trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Thịnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Sau khi kiểm tra kết luận và đã thi hành kỷ luật toàn Ban chấp hành Đảng bộ xã bằng hình thức Khiển trách và 04 đồng chí có liên quan, trong đó có 02 đồng chí bị Cảnh cáo, 02 đồng chí bị Cảnh cáo, đây là việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đã xử lý kỷ luật một cách nghiêm minh, kịp thời, có sức răn đe mạnh và tạo được sức lan tỏa lớn chưa từng có tiền lệ. Song song với việc kiểm

tra khi có dấu hiệu vi phạm, hàng năm Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy hàng năm đã trực tiếp chỉ đạo Hội đồng Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể, Thanh tra huyện theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát, thanh tra... ngay từ đầu năm, trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến, tránh sự chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nói chung và việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng đều nghiêm túc, đồng bộ và rất có chất lượng. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng góp phần ổn định chính trị, tạo được sức lan tỏa lớn trong mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong suốt thời gian dài vừa qua. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, trên thực tế việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một vấn đề hết sức khó khăn, nhạy cảm; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đã bộc lộ

không ít hạn chế, bất cập về mặt nhận thức, trách nhiệm và nội dung, hình thức, cũng như cách thức tiến hành. Bên cạnh đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở còn có những mặt hạn chế, chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra các cấp chưa cao; vẫn còn không ít đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước... Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; một số tổ chức đảng, chi bộ trực thuộc đảng ủy chưa thực hiện thường xuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là việc kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Để việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ thiết thực cần phải thực hiện như sau: (1) Thường xuyên tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của





## BÌNH ĐẲNG GIỚI... (Tiếp theo trang 12)

Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân; (2) Nêu cao vai trò và gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp mình; (3) Tăng cường công tác nắm bắt dư luận, phản ánh đến từ các kênh, từ đó chỉ đạo các đoàn công tác ở cơ sở, xác minh, làm rõ và xử lý vấn đề khi đang còn manh nha, mới phát sinh...; (4) Chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp cơ sở hàng năm xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, sát với tình hình tại địa phương đơn vị, chú trọng tới việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm... (5) Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra từ cấp chi bộ trở lên một cách nghiêm túc. Tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp dưới; (6) Tổ chức nghiêm túc việc sơ, tổng kết để đánh giá kết quả, chất lượng trong quá trình thực hiện, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát □

nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị.

*Thứ hai*, quan tâm đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; các đề án của Chính phủ, các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến phụ nữ và công tác bình đẳng giới. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, công tác phụ nữ; tạo môi trường, điều kiện phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số.

*Thứ ba*, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến về nhận thức và gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, đơn vị và vai trò người đứng đầu trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, đề bạt cán bộ nữ; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển vững chắc và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ các cấp.

*Thứ tư*, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách liên quan tới phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trong tham mưu thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ; nghiên cứu bố trí cán bộ đầu mối chuyên trách phụ trách công tác bình đẳng giới các cấp.

*Thứ năm*, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, đa dạng hóa hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, gắn với các vấn đề thiết thân của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về bình đẳng giới. Các cấp Hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Hà Tĩnh thời đại mới”, xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, quê hương và đất nước, đoàn kết nghĩa tình; chăm lo tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh □



## THÀNH PHỐ HÀ TĨNH ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Trung tá ĐẶNG VĂN ĐỨC   
Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh



UBND thành phố tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

**Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh ngày càng phát huy hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý nhà nước về an ninh Tổ quốc, là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.**

**X**ác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ

quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền các ngành, cơ quan đơn vị trong thành phố Hà Tĩnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, phát huy sức mạnh

của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với vai trò nòng cốt, thời gian qua, Công an thành phố đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân



bảo vệ an ninh tổ quốc. Chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường, xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng như: tập trung tuyên truyền, lồng ghép các đợt sinh hoạt của các cấp hội ở cơ sở, trực tiếp đến từng khu dân cư; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường; tổ chức tuyên truyền thông tin lưu động, phát hành các bản tin an ninh trật tự thông báo phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng để người dân biết, phòng ngừa.

Kết quả trong những tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an đã phối hợp với các cấp hội tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền và cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán cho hơn 10.000 học sinh, cán bộ

và nhân dân trên địa bàn.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng trong đấu tranh, tố giác tội phạm nhằm ngăn chặn các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 09 loại mô hình với tổng số 171 mô hình, trong đó có nhiều mô hình phòng chống tội phạm đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, từ đó góp phần giảm tội phạm, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, điển hình như mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự”, “Zalo kết nối bình yên”, “Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy”, “Nhà tôi có bình chữa cháy”... Mô hình “Zalo kết nối bình yên” được triển khai có hơn 15.000 thành viên tham gia, nhằm tăng tương tác giữa lực lượng Công an cơ sở với người dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khai thác phát huy cơ sở dữ liệu quốc gia của Đề án 06, giúp người dân tiếp cận kiến thức pháp luật, thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm. Mô hình Camera an ninh được triển khai từ đầu năm 2021; đến nay trên toàn thành phố đã vận động lắp đặt 1212 mắt

camera giám sát an ninh trật tự với 755 mắt camera tập trung, kết nối hình ảnh về Công an phường, xã, phát huy hiệu quả cao, không những giúp cho cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông mà thông qua mô hình này có thể nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực tế cho thấy, ở các phường, xã đã triển khai mô hình lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, tình hình tội phạm đã được kiềm chế, an ninh an toàn khu dân cư được đảm bảo, các vấn đề trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cũng từng bước được giải quyết, góp phần xây dựng đô thị ngày một văn minh.

Ngoài việc phát huy hiệu quả các mô hình, Công an thành phố chỉ đạo Công an các phường, xã duy trì hiệu quả hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” tạo sự lan tỏa, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Những ý kiến thẳng thắn, những nguyện vọng chính đáng của người dân đóng góp cho công tác đảm bảo An ninh trật tự đã được lực lượng Công an tiếp thu với tinh thần cầu thị



Công an thành phố biểu dương các đơn vị, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

và trách nhiệm cao, qua đó, góp phần củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân với lực lượng Công an.

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an thành phố đã chỉ đạo Công an các xã, phường tham mưu UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở với 372 đồng chí/124 tổ dân phố, thôn. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt ở cơ sở hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội..., đồng thời, thực hiện các nhiệm

vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được kỳ vọng sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, luôn bám sát địa bàn cơ sở, gần dân, hiểu dân, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể khẳng định, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn toàn thành phố. Từ đó, người dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Phong trào đã nhận được sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của Nhân dân; ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong Nhân dân có chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hướng về cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn □



# LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH HÀ TĨNH LUÔN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẶC BIỆT TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trung tá NGUYỄN DUY LINH   
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh



Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia Văn nghệ chào mừng Hội thi dân vận khéo năm 2024

**T**rong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội địa phương tuyên truyền,

vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để nâng cao công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới, bám sát quan

điểm chỉ đạo chiến lược của Đảng: “Kiên quyết, kiên trì, tận dụng mọi thời cơ, lợi thế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước”..., Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định: Chủ động, nhạy bén,



kịp thời, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt trong xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, của cấp ủy các cấp về công tác tuyên truyền đặc biệt nhất là Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW, ngày 09/4/2008 của Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chỉ thị số 597-CT/QUTW, ngày 30/11/2023 của Ban thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 269-NQ/ĐU, ngày 29/5/2008 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Về tiếp tục đổi mới, tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt; bổ sung, hoàn thiện cơ chế tham mưu, phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị đứng chân

trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

- Giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về “đối tác, đối tượng”, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tích cực, chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động khủng bố, bạo loạn, can thiệp vũ trang của các thế lực thù địch và các tình huống khác, bảo đảm 100% địa bàn an toàn và ổn định về chính trị.

- Thực hiện tốt các khâu trong công tác tuyên truyền đặc biệt, tuyên truyền đấu tranh sử dụng biện pháp chính trị là chủ yếu. Tích cực, chủ động, thận trọng, kiên quyết, kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt, khôn khéo kiểm chế, tránh manh động, giản đơn làm cho tình hình thêm phức tạp. Quản lý tình hình, dự báo và định hướng tư tưởng kịp thời nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ một cách hiệu quả, sẵn sàng

nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, không có các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, không có các tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị; bảo đảm đầy đủ vật, tư trang thiết bị cho công tác tuyên truyền đặc biệt.

Tuy nhiên quá trình lãnh đạo triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế đó là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền đặc biệt ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác phối hợp năm, dự báo tình hình chưa tốt, việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn trong tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt, nhất là trong giải quyết các vấn đề phức tạp, xử lý một số tình huống còn lúng túng. Phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng có lúc, có nhiệm vụ chưa đồng bộ; nội dung, phương thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới; biên chế lực lượng tuyên truyền đặc biệt ở các



cấp, từng loại hình đơn vị, địa phương còn bất cập; chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền đặc biệt, thời gian tới cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

**1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy các cấp về công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới**

Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai, cụ thể hoá các văn bản của cấp trên thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hoạt động sát với đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị và địa bàn. Quán triệt quan điểm, tư duy mới của Đảng ta về “Chiến lược diễn biến hòa bình” trong tình hình mới về đối tác, đối lượng, đồng thời chủ động nghiên cứu, phát hiện đối tượng mới để tuyên truyền đấu tranh.

Tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của cấp ủy, chi bộ, chính ủy, chính trị viên (bí thư), người chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về công tác

tuyên truyền đặc biệt. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời gian tới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh trong tình hình mới.

**2. Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác tuyên truyền đặc biệt**

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao công tác tuyên truyền đặc biệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Thực hiện đúng cơ chế lãnh đạo, điều hành, đồng thời phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia.

Phối hợp các lực lượng đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức; đối phó

thắng lợi các thách thức an ninh phi truyền thống; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp cùng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, Nhân dân là chủ thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, biên đảo trong tình hình mới.

Phối hợp Công an, Biên phòng mở rộng và đưa quan hệ hợp tác, đối ngoại quốc phòng - an ninh với các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muôn, lực lượng bảo vệ biên giới của nước Bạn (Lào) đi vào chiều sâu; đa dạng hóa các hình thức hợp tác của các cấp, các ngành, làm tốt công tác đối ngoại Nhân dân hai bên biên giới. Tham gia xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

**3. Đổi mới, vận dụng linh hoạt sáng tạo nội dung, hình thức, phương pháp công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới**

Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình Nhân dân, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch,



phản động; bám sát sự phát triển của địa phương, địa bàn, nhất là trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số và sự tác động, ảnh hưởng an ninh phi truyền thống để tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt.

Chủ động nghiên cứu hoạt động chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý, tăng cường nghiên cứu áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào công tác tuyên truyền đặc biệt và yêu cầu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới để điều chỉnh, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, gắn công tác tuyên truyền đặc biệt với công tác dân vận, công tác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Nhân dân.

#### **4. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, phương pháp, tác phong công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh về công tác tuyên truyền đặc biệt**

Phối hợp với các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác

tuyên truyền đặc biệt cho các đối tượng.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tuyên truyền; đặc biệt là Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47, cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền và đấu tranh các quan điểm sai trái âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên truyền đặc biệt có số lượng, chất lượng phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng khai thác, sử dụng trang, thiết bị tuyên truyền đặc biệt; gắn công tác tuyên truyền đặc biệt với triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh ở vùng đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”.

#### **5. Lãnh đạo xây dựng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện, cấp xã vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; từng bước nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới**

Lãnh đạo xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, xã vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, điểm sáng văn hóa trên địa bàn để địa phương và Nhân dân làm theo.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ, chiến sĩ hạt nhân làm công tác tuyên truyền đặc biệt; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp chú trọng xây dựng huấn luyện lực lượng nòng cốt chống gây rối bạo loạn, thường xuyên kiểm tra, tổ chức luyện tập, diễn tập nắm chắc nội dung, phương án hành động đối phó các tình huống. Phát huy tốt vai trò các tổ chức quần chúng, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng Lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp; Ban chỉ huy Quân sự cấp xã, cấp huyện các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn thực sự vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là hạt nhân lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền đặc biệt □





# HÀ TỈNH: NHÌN LẠI HƠN 10 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35-CT/TW

**ĐẶNG ĐÌNH ĐÔNG**

Phó phòng Nghiệp vụ III, Ban Nội chính Tỉnh ủy



*Đ/c Nguyễn Đình Hải, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân tháng 8/2024*

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (viết tắt Chỉ thị số 35-CT/TW), Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp, các ngành, nhất là trách

nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) đã chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC từng bước được đẩy mạnh, hoạt động hoà giải cơ sở, công tác đối thoại ngày càng được quan tâm thực hiện; các vụ việc KNTC trên

địa bàn tỉnh cơ bản được giải quyết bảo đảm về thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục và đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc mới phát sinh được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm, giảm được tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp. Chất lượng tham mưu giải quyết đơn thư, vụ việc ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần bảo vệ



lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, từng bước xử lý dứt điểm đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về KNTC trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hơn 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 49.948 lượt người (định kỳ: 15.535 lượt người; đột xuất: 2.523; thường xuyên: 31.890 lượt người). Trong đó: cấp tỉnh tiếp 13.614 lượt người (định kỳ: 6.965, đột xuất: 755; thường xuyên: 5.894); cấp huyện tiếp 13.545 lượt người (định kỳ: 3.409, đột xuất 915; thường xuyên: 9.221); sở, ngành tiếp 1.576 lượt người (định kỳ: 346, thường xuyên: 1.230); cấp xã: 21.213 lượt người (định kỳ: 4.815, đột xuất: 853; thường xuyên: 15.545). Có 1.084 đoàn đông người, chủ yếu là các công dân tập trung kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai; bồi thường, hỗ trợ sau sự cố môi trường biển, phản ánh việc xử lý rác thải sinh hoạt, kiến nghị về chủ trương xã hội hóa mô hình quản lý chợ, dự án đường cao tốc Bắc Nam... Tổng số đơn thư tiếp nhận và xử lý là 35.504 đơn; trong đó, số đơn thư khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền giải quyết 28.124 đơn (đơn thuộc thẩm quyền cơ quan Tư pháp:

8.892 đơn; đơn thuộc thẩm quyền cơ quan Hành chính: 19.232, trong đó: khiếu nại 3.095, tố cáo 2.129, kiến nghị, phản ánh 14.008) và đơn trùng lặp, không đủ điều kiện xử lý: 7.380 đơn. Tổng số vụ việc đã giải quyết 8.381 vụ việc/tổng số vụ việc phải giải quyết 9.928 vụ việc; tỷ lệ giải quyết đạt 84,42%.

Trong công tác tổ chức tiếp công dân, Hà Tĩnh đã có sáng tạo, được Trung ương đánh giá cao, đó là xây dựng, áp dụng việc tiếp dân định kỳ “3 trong 1” (phối hợp tiếp công dân định kỳ trong cùng một phiên của 3 chức danh: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh). Việc tổ chức kết hợp tiếp dân “3 trong 1” mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, như: tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông suốt giữa lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và phân công trách nhiệm, đôn đốc xử lý, giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn, chế khó khăn như: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở một số địa phương chưa cao, nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn hạn chế dẫn đến tỷ lệ các vụ việc KNTC không

đúng và đúng một phần còn cao. Đặc biệt, một số vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn cố tình khiếu kiện kéo dài. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, ở một số địa phương còn hạn chế nhất là lĩnh vực đất đai, hồ sơ quản lý nhà nước lưu trữ không đầy đủ nên khi phát sinh vụ việc khó giải quyết, mất nhiều thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ. Một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời trong việc giải quyết KNTC. Một số vụ việc KNTC giải quyết chưa đúng quy trình, thủ tục, thời gian kéo dài; chưa chú trọng công tác tuyên truyền, hòa giải, đối thoại trực tiếp. Việc bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại một số cơ quan, đơn vị còn gặp khó khăn, kiêm nhiệm công tác khác. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý tiếp công dân, xử lý đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân chưa đầy đủ, chưa có sự liên kết, thống nhất dữ liệu giữa các các cơ quan đảng, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền và cơ quan tư pháp, còn chồng chéo trong quản lý, khai thác, tra cứu dữ liệu...

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch đang đẩy mạnh tuyên truyền, chống phá đại hội đảng các cấp; trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều dự



án trọng điểm có nhu cầu thu hồi đất, giải phóng mặt bằng với diện tích lớn... Vì vậy, tình hình đơn thư KNTC dự báo sẽ phát sinh nhiều và tiềm ẩn phức tạp đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW, cụ thể:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, KNTC; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy nói chung và Chỉ thị số 35-CT/TW nói riêng; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đổi mới, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác tiếp dân, giải quyết KNTC tại các cơ quan, đơn vị và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và phát sinh khiếu nại, tố cáo để từ đó quan tâm giám sát, đôn đốc nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện

pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; bố trí công chức có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm để làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

- Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện; thực hiện đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, công bằng trong thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư... để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội...

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Xây dựng và sớm đưa phần mềm “Quản lý tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” vào áp dụng.

- Kịp thời theo dõi phát hiện và xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân

có hành vi buông lỏng, trì hoãn, kéo dài, thực hiện không nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên trong công tác xử lý đơn thư, tiếp công dân, có dấu hiệu biểu hiện tiêu cực, trục lợi và những trường hợp công dân lợi dụng tự do dân chủ để khiếu nại, tố cáo kéo dài đối với các vụ việc đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy định; nêu gương tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc tiếp dân, giải quyết KNTC.

- Chính quyền các cấp cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân và nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức. Chú trọng nâng cao trách nhiệm đối với người đứng đầu, đưa nội dung đánh giá kết quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC vào tiêu chí đánh giá kết quả công tác của người đứng đầu.

- Nâng cao ý thức pháp luật của người dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và đặc biệt là pháp luật về tiếp công dân, KNTC cho toàn thể người dân để thực hiện đúng quy định về KNTC và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như trách nhiệm của mình khi thi hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành □



# HÀ TỈNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM

NGUYỄN TÂM CHƯƠNG

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Ban Nội chính Tỉnh ủy

**T**rong những tháng đầu năm 2024, công tác cải cách tư pháp trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Nội chính Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã chủ động tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác cải cách tư pháp. Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Ngay từ đầu năm, tiếp tục thực hiện Chương trình công tác trọng tâm về cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025 (chương trình số 07-CTr/TU, ngày 05/7/2021) và Chương trình công tác trọng tâm về nội chính, cải cách tư

pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 (Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 22/01/2024) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 07-KH/BCĐCCTP, ngày 23/01/2024 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về công tác cải cách tư pháp năm 2024..., các cơ quan tư pháp đã cụ thể hóa các nội dung và triển khai đồng bộ các giải pháp để tổ chức thực hiện.

Công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật, việc triển khai thi hành các luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp được thực hiện nghiêm túc; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tiếp tục được quan tâm. Các chỉ tiêu Quốc hội, ngành Trung ương giao đều đạt và vượt. Vai trò của đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người giám định tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc hành chính, dân sự tiếp tục được nâng lên, góp phần bảo đảm cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử khách quan, đúng pháp luật. Đội ngũ các chức

đanh tư pháp được tăng cường về số lượng và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Cơ sở vật chất, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của cơ quan tư pháp, hỗ trợ tư pháp tiếp tục được quan tâm. Công tác hợp tác quốc tế được chú trọng. Việc giám sát hoạt động các cơ quan tư pháp tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác cải cách tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Tiến độ giải quyết một số tin báo, vụ án hình sự giai đoạn điều tra còn chậm; một số vụ việc có tính chất phức tạp còn có nhiều quan điểm khác nhau về đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Việc thẩm định, định giá tài sản còn gặp khó khăn nên một số vụ án phải kéo dài thời gian giải quyết đề chờ ý kiến cơ quan chuyên môn. Kết quả thi hành án về tiền còn đạt thấp, một



*Đồng chí Phan Thị Nguyệt Thu - Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh, Chánh án TAND tỉnh - tham luận tại Quốc hội về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi*

số việc phải chuyên kỳ sau giải quyết...

Đề phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về công tác cải cách tư pháp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp, cải cách tư pháp. Tham gia xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cải cách tư pháp. Tăng cường công tác giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...

(2) Triển khai, quán triệt, thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; nâng

cao hiệu quả việc áp dụng pháp luật, đẩy mạnh tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát, tham mưu HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật, ban hành văn bản mới thay thế các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

(3) Các cơ quan tư pháp cần tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các loại tội phạm; thực hiện quyết liệt các giải pháp kéo giảm tình hình vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông

*(Tiếp theo trang 33)*



# XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TRẦN THỊ TRÀ GIANG

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh



Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh

Xác định xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của địa phương; thời gian qua Đảng ủy phường Bắc Hà đã tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/8/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; tạo được sự đồng thuận thống nhất trong

cán bộ đảng viên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

**P**hường Bắc Hà là địa bàn trung tâm của thành phố Hà Tĩnh, có 9 tổ dân phố với gần 3.000 hộ dân và gần 13.000 nhân khẩu; Đảng bộ phường hiện có 15 chi bộ trực thuộc với hơn 980 đảng viên, có gần 1300 đảng viên tham gia sinh hoạt theo Quy định 213

của Bộ Chính trị. Là phường thuộc diện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Thành phố.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 09 đề ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Thời tiết, dịch bệnh diễn biến khó lường; đặc biệt là đại dịch Covid 19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống của Nhân dân. Một



số chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở còn bất cập, chưa hợp lý, chậm được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung kịp thời. Trụ sở hành chính thường xuống cấp, chật hẹp; trang thiết bị, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các thế lực thù địch ngày càng gia tăng hoạt động chống phá cách mạng, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là mục tiêu quan trọng mà chúng nhằm vào với mức độ ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và thành phố, sự phối hợp, giúp đỡ của ban, ngành, đoàn thể các cấp; cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ đề ra. Chính trị ổn định, quốc phòng an ninh đảm bảo, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2016, Bắc Hà là một trong 4 phường đầu tiên được Thành phố công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; đến nay đã có 9/9 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa, 7/9 tổ dân phố đạt tổ dân phố mẫu, phấn đấu đến năm 2025, phường đạt chuẩn văn

minh đô thị kiểu mẫu. Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09, Đảng bộ có 9 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể hằng năm đều được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh và Thành phố, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tập trung vào những nội dung trọng tâm: Xây dựng, ban hành quy chế làm việc ngay sau Đại hội và điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để cụ thể hoá các nội dung thực hiện quy chế làm việc trong toàn khóa và hằng năm; chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, cấp ủy chi bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc trong từng tổ chức và quy chế phối hợp đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy trên các mặt công tác, đồng thời phát huy tốt vai trò

của từng tổ chức, sự phối hợp đồng bộ trong toàn hệ thống. Phân công nhiệm vụ đối với từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách các lĩnh vực; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc của Đảng. Chế độ hội họp, giao ban được duy trì nghiêm túc; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy viên ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; từng bước đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực theo thẩm quyền, trách nhiệm.

Kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập các tổ chức trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm các đầu mối: Sáp nhập Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành Văn phòng cấp ủy - chính quyền; Hội Chữ Thập đỏ và Hội Người Tàn tật - Trẻ Mồ côi thành Hội bảo trợ xã hội. Điều chỉnh địa giới, sắp xếp sáp nhập 21 tổ dân phố thành 9 tổ dân phố phù hợp quy mô phát triển và công tác quản lý nhà nước; kiện toàn đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố theo hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiện nay 9/9 đồng chí tổ trưởng tổ dân phố là phó bí thư chi bộ.



Thực hiện bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo hướng liên thông, kiêm nhiệm các chức danh trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố. Cán bộ, công chức hiện nay có 20 (10 cán bộ, 10 công chức, khuyết chức danh phó chủ tịch HĐND). Người hoạt động không chuyên trách ở phường giảm từ 13 hiện còn 07 (01 người kiêm 2 chức danh phó chủ tịch Hội Nông dân và phó chủ tịch MTTQ); ở tổ dân phố giảm từ 42 còn 18. Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương bầu số lượng đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 giảm từ 25 hiện còn 19 đại biểu.

Thực hiện nghiêm túc việc nhận xét, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện Đảng ủy quản lý theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; làm cơ sở cử đi đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ, có sự quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ và nữ. Cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo 3 độ tuổi quy định; định kỳ hằng năm rà soát, bổ sung; chất lượng cán bộ được quy hoạch vào các chức danh được nâng lên.

Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên

môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay, về chuyên môn có 02/20 cán bộ, công chức có trình độ Thạc sỹ; 16/20 có trình độ Đại học; 05/07 cán bộ không chuyên trách có trình độ Đại học; Về lý luận chính trị có 02/20 cán bộ, công chức có trình độ Cao cấp, 16/20 cán bộ, công chức có trình độ Trung cấp; 04/07 cán bộ không chuyên trách có trình độ Trung cấp.

Chú trọng công tác quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, phát triển đoàn viên, hội viên. Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản về việc định hướng các chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới hàng năm và đưa nội dung công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Từ năm 2009 đến nay Đảng bộ đã kết nạp mới 125 đảng viên.

Thời gian tới, dự báo sự phát triển của tỉnh, thành phố và địa phương sẽ có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng còn những khó khăn, thách thức; Đảng ủy sẽ tiếp tục tập

trung lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện các tổ chức trong hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt, tiếp tục rà soát, chủ động chuẩn bị các nội dung, phương án để thực hiện sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo kế hoạch của tỉnh, thành phố. Tập trung cao chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027 đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả; nhất là chỉ đạo chuẩn bị nhân sự bầu cấp ủy chi bộ tổ dân phố gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện bí thư hoặc phó bí thư, cấp ủy viên chi bộ đồng thời là tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố; mạnh dạn lựa chọn, thay thế nguồn cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, đặc biệt quan tâm rà soát, lựa chọn cán bộ bán chuyên trách phường có đủ điều kiện tiêu chuẩn, có tâm huyết trách nhiệm, có uy tín cao trong Nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng công tác tốt tham gia nhân sự chi bộ ở tổ dân phố, vừa đảm bảo việc sắp xếp bố trí cán bộ sau khi sáp nhập vừa tạo nguồn cán bộ trong thời gian tới □





# PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BAN CHỈ ĐẠO PCTN, TC TỈNH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

PHAN HẰNG

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ II, Ban Nội chính Tỉnh ủy

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tạo điều kiện để nhân dân hiền kế, cung cấp thông tin, giám sát kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, ngày 02/6/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 67-QĐ/TW về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tăng cường phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý tham nhũng từ sớm, từ xa, từng bước tiến tới hạn chế nguyên nhân, điều kiện của tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 21/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ nhưng Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh luôn bám sát tư tưởng chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng



Cuộc họp thường kỳ của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo Trung ương, kịp thời xây dựng, ban hành Chương trình công tác và chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ các mặt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn toàn tỉnh. Duy trì nghiêm túc chế độ họp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo để nghe, cho ý kiến về công tác PCTN, TC tại một số lĩnh vực nhạy cảm theo định hướng của Trung ương và tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án.

Xác định công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát là một

phương thức lãnh đạo, quản lý rất quan trọng của Đảng, Nhà nước với nguyên tắc “*phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là đột phá, quan trọng*”, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh đã phát huy sự chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết tâm của Thường trực và các đồng chí Thành viên; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bước đầu đã đạt được kết



quả khá tích cực trên cả hai mặt “*phòng*” và “*chống*”. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố niềm tin của Nhân dân tỉnh nhà đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, được thể hiện trên các mặt sau:

*Một*, Ban Chỉ đạo PCTN, TC tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về PCTN, TC để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh. Yêu cầu các ngành thanh tra, kiểm tra bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, tổ chức rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tránh chồng chéo về nội dung, đối tượng và thời gian thực hiện, đảm bảo các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát được thiết thực, hiệu quả.

*Hai*, kịp thời định hướng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCTN, TC để làm cơ sở, căn cứ cho các ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó chú trọng vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực với phương châm “*phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn*”.

*Ba*, ban hành Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo tại một số cấp ủy địa phương, đơn vị (*Năm 2023: tổ chức 02 cuộc kiểm tra; Năm 2024: tổ chức 04 cuộc kiểm tra*). Đồng thời, yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác PCTN, TC đối với các đơn vị trực thuộc (*ít nhất mỗi năm tiến hành được 02 cuộc kiểm tra về PCTN, TC*) trên các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận trái chiều để kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm, khuyết điểm (nếu có).

*Bốn*, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung chấn chỉnh, khắc phục những lĩnh vực thường xảy ra sai phạm như: đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính ngân sách... được phát hiện qua kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và Kiểm toán Nhà nước; chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Trên cơ sở đó các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán tại địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý, phụ trách.

*Năm*, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà

soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra theo hướng chuyên nội dung thanh tra đối với doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước nhằm khắc phục một số tiêu chí đạt điểm thấp theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo thực hiện thanh tra hoạt động của cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan nhằm tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế...

*Sáu*, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo, giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp những nội dung, vấn đề, vụ việc đang gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức làm việc trực tiếp với các ngành, cơ quan liên quan để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCTN, TC vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: (1) Việc sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách để khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đất đai, tài nguyên khoáng sản... vẫn còn có mặt chưa kịp thời. (2) Một số vụ án chậm tiến độ do công tác



giám định, định giá còn khó khăn, cần có hướng dẫn từ liên ngành Tổ tụng Trung ương nhưng chưa có kết quả. (3) Công tác tự kiểm tra, phát hiện tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ vẫn chưa có nhiều chuyển biến. (4) Việc triển khai công tác PCTN khu vực ngoài nhà nước chưa được thường xuyên, quyết liệt.

Để kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên và tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo PCTN, TC Hà Tĩnh sẽ tiếp tục bám sát định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương quan tâm chỉ đạo giải quyết một số nội dung sau trọng tâm sau:

*Một*, tăng cường hướng dẫn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Tổ chức các hội nghị, hội thảo để các địa phương và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực để trao đổi, thảo luận nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công tác. Giới thiệu các địa phương, đơn vị có cách làm hay, mô hình hiệu quả để trao đổi, học tập kinh nghiệm.

*Hai*, sớm có hướng dẫn cụ thể cho các tỉnh, thành phố khi chuyển nội dung kiểm tra, giám sát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước hàng năm vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trên toàn quốc.

*Ba*, đối với những vụ việc xảy ra đã lâu, một số hồ sơ đã thất lạc; một số cá nhân có liên quan nay đã già, nghỉ hưu, chuyển công tác; các nội dung vi phạm theo Kết luận thanh tra cơ bản đã được xử lý, khắc phục và không có tác động đối với tình hình kinh tế, chính trị, an ninh trật tự hiện nay..., được đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh để các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình tố tụng. Đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương thống nhất với cách làm này của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh □

## HÀ TỈNH TRIỂN KHAI ...

(Tiếp theo trang 27)

và tội phạm liên quan đến ma túy, buôn lậu; tội phạm lừa đảo xuyên biên giới. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; phối hợp điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các loại tranh chấp, khiếu kiện; nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, hòa giải trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự... Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

(4) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Triển khai công tác kiểm tra, rà soát, đôn đốc. Quan tâm hỗ trợ kinh phí; thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính để góp phần hoàn thành tốt các Chương trình, Kế hoạch về công tác cải cách tư pháp năm 2024 đã đề ra □



# TRỜI THU XANH NGÁT SÁNG TUYÊN NGÔN

(Tùy bút)

NGUYỄN NGỌC PHÚ



Nhà thơ Tố Hữu một người rất thành công khi viết về Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, trong bài thơ “*Theo chân Bác*” đã có một câu thơ rất hay, giàu hình tượng, khái quát có sức gợi mở lan tỏa: “*Trời thu xanh ngắt sáng tuyên ngôn*” viết về hình ảnh Bác

Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập Ngày Quốc khánh 02/9 tại Quảng trường Ba Đình cách đây 79 năm.

Có lẽ trong bốn mùa thì Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu. Nhiều nhà thơ, nhạc sĩ đã có những tác phẩm hay khi viết về thu Hà Nội. Có một Trịnh Công Sơn tài hoa: “*Hà Nội mùa thu - Cây com*

*ngươi vàng - Cây bàng lá đỏ*”. Những sắc màu, gam màu rất thu, rất gợi cứ đan xen nhau tạo ra một tổng thể của đất trời thiên nhiên hòa hợp với lòng người. Thu Hà Nội còn là “*mùa thu cách mạng*”, mùa thu khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Vòm trời mùa thu cao rộng với một màu xanh ngắt,



xanh trong lòng người, xanh trong không gian bát ngát; một màu xanh của hy vọng, của một sức sống mới, một đời sống mới hân hoan. Và trong tôi bỗng ngân vang giai điệu thiết tha của bài hát “Ba Đình nắng” của nhạc sĩ Bùi Công Kỳ phổ thơ Vũ Hoàng Địch. Ở đây, trong ánh nắng thu vàng ngọt và trong suốt là sắc màu cờ đỏ sao vàng lồng lộng trong gió bay bỗng trở nên thiêng liêng với bao hào khí, bao hân hoan reo vang từ những dòng người đổ về quảng trường Ba Đình lịch sử để chào đón niềm vui bất tận. Đó là khi: “Gió vút lên ngọn cờ trên kỳ đài phơi phới - Gió vút lên đây bao nguồn sống mới đạt dào - Tôi về đây lắng nghe bao tiếng người - Cửa mùa thu cách mạng, mùa vàng sao” (Ba Đình nắng). Hình ảnh Bác Hồ hiện lên thật giản dị vô cùng thân thiết gần gũi với mọi người như một vị cha già dân tộc đã được nhạc sĩ vẽ nên thật đẹp trong giai điệu thành kính tha thiết mà thiêng liêng biết bao: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không - Ôi thân thiết lời cha già dân tộc - Bộ kaki đã bạc với gió sương”. Qua những tư liệu, những thước phim, những bức ảnh từ ngày ấy lưu lại những phút giây hiếm có hình ảnh một vị lãnh tụ

đã trải qua bao tháng năm đi tìm đường cứu nước mà nhà thơ Chế Lan Viên đã khái quát một hình tượng rất hay: “Người đi tìm hình của nước”. Hình đất nước Việt Nam, hình chữ S thân yêu mềm như một dải lụa đào nhưng cũng mang cả năng lượng mới hình tia chớp. Hình của nước là tổ quốc Việt Nam, là kết quả của cuộc trường kỳ đấu tranh với tất cả sức mạnh của trầm tích truyền thống lịch sử ngàn đời. Và hôm nay Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Đứng trên kỳ đài Bác vẫn bộ quần áo giản dị với một câu hỏi không có trong tuyên ngôn độc lập nhưng đã rút ngắn lại khoảng cách giữa lãnh tụ với toàn dân: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Ôi! hai tiếng “đồng bào” sao mà thân thiết chứa chan tình cảm biết bao. Một dân tộc được sinh ra chung một bọc trứng theo truyền thuyết mẹ Âu Cơ cùng chung nguồn cội con Lạc cháu Hồng, cùng chung một ý chí chảy

trong huyết quản đó là lòng yêu nước nồng nàn mà chính từ bậc thềm của đền Hùng, Bác đã căn dặn các chiến sĩ của Đại đoàn quân tiên phong: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Trong ngày trọng đại lịch sử này Bác đã “sáng tuyên ngôn”. Có thể nói chỉ một hình ảnh, nhà thơ Tố Hữu đã làm sống lại những giá trị to lớn có sức sống bền bỉ và lan tỏa của một áng văn hùng hồn có sức thuyết phục lớn lao cả về mặt pháp lý và đạo lý. “Tuyên ngôn sáng” trong nắng thu vàng mà mỗi dòng chữ hun đúc bao suy nghĩ sâu sắc của Bác, mỗi hàng chữ được đổi bằng bao mồ hôi xương máu, bao sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ. “Tuyên ngôn sáng” bởi vẻ đẹp nhân văn chính nghĩa. “Tuyên ngôn sáng” chiếu rọi đến mỗi bờ tre ruộng lúa chín vàng trải rộng từ châu thổ sông Hồng đến Cửu Long giang bát ngát. “Sáng tuyên ngôn” từ mỗi ngôi nhà, mỗi số phận con người gắn bó với cộng đồng dân tộc. Một dân tộc đã từng đứng lên đánh giặc ngoại xâm với hai bản tuyên ngôn bất hủ là bài thơ của Lý Thường Kiệt: “Nam quốc sơn hà nam đế cư” và “Cáo Bình Ngô” của Nguyễn Trãi. Một dân tộc



mà nhà thơ Huy Cận đã tạc thành tượng đài trong thơ: “*Sống vững chãi bốn nghìn năm sừng sững - Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa*”. Một dân tộc mà: “*Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt - Mỗi còn sông đều muốn hóa Bạch Đằng*” trong bài thơ thật hào sảng “*Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?*” của nhà thơ Chế Lan Viên. Chưa bao giờ hình ảnh Tổ quốc lại có tầm vóc lớn lao được tuyên ngôn khẳng định, được tuyên ngôn rọi sáng, được tuyên ngôn cộng hưởng của một văn bản pháp lý rất hiện đại phù hợp với sự phát triển của cuộc đấu tranh dân tộc, của tất cả dân tộc bị áp bức, bị nô dịch trên toàn thế giới; khẳng định địa vị pháp lý của nền độc lập và chủ quyền của một quốc gia của toàn nhân loại. “*Sáng tuyên ngôn*” bởi chính luận của áng văn đầy cảm xúc của ý chí sắt đá được Bác viết giản dị với hàm lượng tri thức, trí tuệ văn hóa cao bởi vốn ngoại ngữ phong phú của Người có sức thuyết phục lay thức lớn. “*Sáng tuyên ngôn*” bởi ngôn ngữ của “*Tuyên ngôn độc lập*” là ngôn ngữ văn kiện chính trị hướng đến công chúng với đối tượng là quốc dân và thế giới trong một cảm hứng hào sảng cao độ, cảm xúc dâng

trào ngọn bút qua hai từ độc lập và tự do. Lối văn của Bác kết tinh hài hòa truyền cảm lớn. “*Tuyên ngôn sáng*” bởi đây là bản tuyên ngôn về giá trị con người mang đầy đủ hào khí Việt của con người Việt từ nội lực giống nòi, từ hồn thiêng sông núi, từ khí phách dân tộc. 79 năm đã trôi qua mà âm hưởng của ngày trọng đại lịch sử vẫn còn vang vọng mãi. Từ một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ đối phó với bao “*thù trong giặc ngoài*”, dân tộc Việt Nam ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã vượt qua bao thác ghềnh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng “*đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn*” như mong muốn của Bác Hồ. Và trong thời đại Hồ Chí Minh hiện nay đất nước ta với những thành tựu to lớn vượt bậc đã được cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “*Với tất cả sự khiêm tốn chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo là kết quả cả một quá trình nỗ lực bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta*”.

Thưa Bác! Vào ngày 02/9/1945 Bác đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập thì cũng đúng ngày 02/9/1969 cách đây 55 năm, Bác Hồ kính yêu cũng đã từ biệt chúng ta nhẹ nhàng thanh thản đi vào “*thế giới người hiền*”. Bác ra đi và để lại bản Di chúc lịch sử. Đây cũng là một văn bản rất xúc động với bao trí tuệ và tình cảm của Bác, là một văn kiện lịch sử vô giá của nhân dân Việt Nam. Tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc đã định hướng cơ bản quan trọng đối với công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của ngày hôm nay và mai sau. Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn độc lập và bản Di chúc vẫn còn mãi mãi. Một con người, hai thời điểm khoảnh khắc lịch sử đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta hai văn kiện đặc biệt quan trọng, những nền tảng cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh. Dù Bác đã đi xa nhưng hình ảnh Bác trong nắng xanh quảng trường Ba Đình, trong sắc đỏ màu cờ và ánh sao vàng năm cánh vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “*Người đứng trên đài lặng phút giây - Trông đàn con đỏ vẫy hai tay - Cao cao vầng trán ngời đôi mắt - Độc lập bầy giờ mới thấy đây*”... □



*Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Sóc Trăng*



*Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh*



*Đ/c Hoàng Trung Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh*

**Bản tin Nội chính Hà Tĩnh mong nhận được ý kiến đóng góp,  
cộng tác của các đồng chí và bạn đọc.**

**BẢN TIN NỘI CHÍNH HÀ TĨNH**

**Số 6 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh**

**Điện thoại: 0239.369.1979 - Fax: 0239.389.2695**

**Email: [Bantinnoichinhht@gmail.com](mailto:Bantinnoichinhht@gmail.com)**